

ĐỂ ĐẢNG TIẾP TỤC XỨNG ĐÁNG LÀ ĐỘI TIÊN PHONG CÁCH MẠNG

ĐẶNG ĐÌNH PHÚ*

NHIỀU thập niên qua, các học giả tư sản, các phần tử cơ hội, xét lại ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điểm bắt đầu và trọng tâm của sự xuyên tạc, phủ nhận đó là sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân và nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ở nước ta, bên cạnh một số kẻ công khai tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, có một số người đã dao động, hoài nghi, phụ họa với những quan điểm, hành động sai trái đó. Họ lập luận rằng, trong thời đại ngày nay, khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão, giai cấp công nhân không còn những đặc điểm như giai cấp công nhân thời kỳ C.Mác, Ph.Ăng-ghe-nen còn sống, không còn tính triệt để cách mạng và không còn là lực lượng tiêu biểu giữ vai trò lãnh đạo xã hội nữa(!).

Chúng ta biết rằng giai cấp công nhân ra đời và phát triển gắn liền với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất là nền đại công nghiệp - nhân tố quan trọng phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân - đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội, xây dựng cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất mới.

Điều kiện kinh tế - xã hội khách quan không chỉ khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp triệt để cách mạng nhất mà còn tạo ra cho họ khả năng làm được sự nghiệp vẻ vang đó. Nhưng điều kiện kinh tế - xã hội khách quan không tự phát đem lại cho giai cấp công nhân ý thức đầy đủ về sứ mệnh lịch sử của mình. Để vươn tới trình độ giác ngộ về giai cấp, giai cấp công nhân phải được trang bị lý luận cách mạng và khoa học, phải tự tổ chức ra chính đảng.

Chính đảng của giai cấp công nhân ra đời là một đòi hỏi tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp. Mục tiêu đấu tranh của Đảng Cộng sản là giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động thoát khỏi ách áp bức, bóc lột, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, đưa dân tộc đến chế độ tự do, ấm no và hạnh phúc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không ngoài quy luật đó.

Đảng Cộng sản là sự kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhưng trong mỗi nước, sự kết hợp lại được thực hiện bằng những con đường đặc biệt tùy theo điều kiện lịch sử - cụ thể. Ở nước ta, phù hợp với thực tế lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được kết hợp với phong trào công nhân và

* TS, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

phong trào yêu nước để dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam viết: "Đảng là đội tiên phong" là để luôn khẳng định rằng Đảng là một bộ phận của giai cấp, do đó gắn bó hữu cơ với giai cấp và thông qua đó gắn bó mật thiết với nhân dân lao động, gắn bó với dân tộc.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảng ta là: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; Đảng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Điều đó thể hiện Đảng ta tự nguyện là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Quan điểm của Đảng ta hoàn toàn phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Đảng là của giai cấp công nhân, luôn luôn đứng trên lập trường của giai cấp công nhân để xem xét, giải quyết các vấn đề và mọi chủ trương, chiến lược, sách lược của Đảng phải xuất phát từ lợi ích của giai cấp công nhân, nhưng Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân dân lao động. Bởi giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình nếu đồng thời giải phóng cho các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội thoát khỏi ách áp bức, bóc lột.

Đảng - đội tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân - phải được vũ trang bằng lý luận tiên tiến, có trình độ giác ngộ cao. Lý luận tiên tiến đó không gì khác chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà Đảng ta đã chọn. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới

thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản"⁽¹⁾.

Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, điều đó có nghĩa là Đảng chỉ là một bộ phận của giai cấp chứ không phải toàn bộ giai cấp. Theo V.I. Lê-nin, Đảng là đội tiên phong chính trị và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, có giác ngộ nhất của giai cấp, là người đưa yếu tố tự giác vào phong trào công nhân, là người định hướng chính trị và là người giáo dục, động viên, tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng. Do đó, theo Người: "Không được lẫn lộn đảng tức là đội tiên phong của giai cấp công nhân, với toàn bộ giai cấp".

Trải qua 75 năm hoạt động và trưởng thành của Đảng ta cho thấy tính tiên phong, tư cách đại biểu lợi ích dân tộc nêu trong Điều lệ là đúng đắn và khoa học, thể hiện ngay ở đặc trưng của Đảng, ở lý tưởng hành động của mỗi đảng viên là vào Đảng để phục vụ Đảng, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân và dân tộc. Đảng là lãnh tụ chính trị, đề ra đường lối và lãnh đạo, tổ chức thực hiện, biến đường lối thành hiện thực. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam. Ở nước ta, muốn thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" tiến lên chủ nghĩa xã hội không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bao gồm những người cùng chung mục tiêu, lý tưởng. Lý tưởng của người cộng sản là xóa bỏ áp bức bóc lột, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng là đội tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân, Đảng có hệ tư tưởng khoa học là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng hành động theo nguyên tắc tổ chức khoa học là tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Chính các

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 10, tr 128

nguyên tắc tổ chức này làm cho Đảng thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Đảng có lực lượng vật chất cách mạng và khoa học, có hệ thống tổ chức chặt chẽ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ăn sâu, bám chắc trong quần chúng. Đội ngũ này tiên phong về lý luận và tiên phong trong hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ ngày thành lập tới nay, Đảng ta luôn được nhân dân và dân tộc thừa nhận là người lãnh đạo, là người đại diện lợi ích của mình. Bởi Đảng mang bản chất của giai cấp công nhân, song xét về mặt lợi ích và với tư cách là lực lượng lãnh đạo cách mạng thì Đảng là của nhân dân lao động và của cả dân tộc chứ không riêng giai cấp công nhân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lợi ích giai cấp thống nhất với lợi ích dân tộc. Hơn nữa, trong điều kiện ta đã được các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động bằng kinh nghiệm lâu dài của bản thân coi là Đảng của mình, thì càng rõ ràng Đảng là đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta đã phát huy tốt bản chất giai cấp công nhân. Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tộc hoàn thành xuất sắc cuộc cách mạng đó và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng có nhiều cố gắng tìm tòi xây dựng đường lối, xác định đúng mục tiêu, phương hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, phương hướng đó; bảo đảm ổn định chính trị; kinh tế phát triển nhanh, quan hệ đối ngoại mở rộng, tạo thế đi lên và khẳng định con đường Đảng ta đã vạch ra là hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong Đảng đang bộc lộ những yếu kém, bất cập mà Đại hội IX của Đảng đã chỉ ra:

Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa tốt, do đó chưa ngăn chặn, đẩy lùi được sự suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; một số tổ chức đảng chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết, chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều yếu kém; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn lúng túng; việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước còn yếu.

Chính những yếu kém trên làm cho bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta có lúc, có nơi bị giảm sút. Hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với Đảng ta.

Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, Đảng ta xác định:

1 - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, xa rời mục tiêu đó. Đây là lý tưởng của giai cấp công nhân, là mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 75 năm qua, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng đó. Ngày nay, đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới trong điều kiện tình hình thế giới hết sức phức tạp. Những mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những mặt trái đó để chống phá ta. Vai trò lãnh đạo và việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang đứng trước những thử thách mới. Bởi vậy, việc kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội càng có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm sự thành công của cách mạng.

2 - Kiên định, vận dụng sáng tạo, đồng thời góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi đây là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, là nguồn gốc

thắng lợi của cách mạng nước ta. Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh: "Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh"⁽²⁾. Để thực hiện điều đó cần làm tốt 4 điểm:

Thứ nhất, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận phải phấn đấu nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, trên cơ sở nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, cơ sở. Sự hiểu biết và khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quyết định. Chỉ có như vậy, mới khắc phục được tình trạng lý luận tụt hậu, thực tiễn lại thiếu sự chỉ dẫn, soi đường của lý luận.

Thứ ba, từ thực tiễn cách mạng cần tổng kết, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, bổ sung, phát triển lý luận và đề ra những đường lối, chính sách đúng đắn.

Thứ tư, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một mặt chủ động chống mọi thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; mặt khác đấu tranh với tư tưởng và việc làm bảo thủ, giáo điều khi vận dụng lý luận vào thực tiễn.

3 - Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đây là những nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản, đồng thời cũng là tiêu chí xác định bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Phủ nhận những nguyên tắc này là phủ nhận Đảng từ bản chất. Xóa bỏ những nguyên tắc

này là phá hoại tận gốc sức mạnh của Đảng. Kinh nghiệm lịch sử các Đảng Cộng sản cho thấy, hễ xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng sẽ mất sức chiến đấu, mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, bè phái, vô chính phủ trong Đảng tồn tại, phát triển, cuối cùng làm tan rã Đảng. Trong tình hình hiện nay, quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ cần chú ý hai vấn đề quan trọng là nhận thức đúng và thực hiện tốt, kiên quyết đấu tranh chống những tư tưởng phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng ta tuy nhiều nhưng khi hành động thì phải như một người. Nếu không tập trung ý chí và hành động sẽ không thể tạo được sức mạnh cho cách mạng.

Cần có quy trình dân chủ bàn bạc, thảo luận, tập hợp trí tuệ tập thể để có quyết định đúng đắn. Cần có những quy định cụ thể về điều kiện thực hiện nguyên tắc để ngăn ngừa những phần tử lợi dụng nguyên tắc thực hiện ý đồ cá nhân chống phá Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ có thể thực hiện tốt đối với những tổ chức đảng cơ bản tốt, đa số tốt. Ở những nơi mất đoàn kết nghiêm trọng, đa số thành viên trong cấp ủy yếu kém, lệch lạc, có sai lầm, khuyết điểm, đảng viên ý thức giác ngộ kém thì nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ bị vô hiệu hóa. "Đối với những cấp ủy, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm những người có khuyết điểm, kiện toàn tổ chức cán bộ; nơi không có khả năng khắc phục khuyết điểm thì giải tán về tổ chức, lập tổ chức mới theo quy định của Điều lệ Đảng"⁽³⁾.

4 - Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường quan điểm, ý thức tổ chức của giai cấp

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 83

(3) Văn kiện đã dẫn, tr 144

công nhân. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng biểu hiện thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng không chỉ đơn thuần ở tỷ lệ đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân mà quan trọng và quyết định ở những tiêu chí: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân; lợi ích của Đảng không có gì khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; toàn bộ sự hoạt động của Đảng là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Đảng vừa là đũa con nôi vừa là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Theo đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải theo quan điểm của giai cấp công nhân.

5 - Củng cố mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo đời sống, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Sức mạnh của Đảng chính là từ nhân dân. Nhờ có cơ sở xã hội trong nhân dân mà Đảng đã được nuôi dưỡng, bảo vệ và trưởng thành như ngày nay. Liên hệ mật thiết với nhân dân là vấn đề sống còn của Đảng. Giai cấp công nhân muốn thực hiện được lý tưởng của mình, muốn giành và bảo vệ được lợi ích của mình trước hết phải giải phóng nhân dân lao động, mang lại lợi ích cho nhân dân lao động. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng phải thể hiện được vấn đề đó trong toàn bộ hoạt động của mình.

6 - Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Gắn bó với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phấn đấu hết mình để làm tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là truyền thống quý báu thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta. Trong tình hình mới, Đảng ta chủ trương mở rộng quan hệ, hợp tác với tất cả các nước, nhưng luôn luôn chú trọng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng ta khẳng định: Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các đảng cộng sản và công nhân, với các đảng cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.

7 - Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội IX của Đảng. Trước mắt, cần không ngừng làm tốt những nội dung sau:

a - *Giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.* Toàn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cấp ủy, mỗi chi bộ có kế hoạch định kỳ kiểm điểm việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, chống tham nhũng. Tiếp tục đưa việc tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở thành nền nếp thường xuyên và theo định kỳ, vận động nhân dân góp ý phê bình cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn, từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát triển đường lối, chính sách của Đảng; đấu tranh với những khuynh hướng tư tưởng sai trái.

b - *Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ.* Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và

(Xem tiếp trang 38)

chức y tế, đặc biệt là các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp thu hút cán bộ về công tác tại các tuyến y tế cơ sở, vùng kinh tế còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chế độ, chính sách phải thực sự là động lực thu hút, thúc đẩy, động viên cán bộ y tế toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, là giải pháp để hạn chế những biểu hiện tiêu cực và nâng cao y đức.

Năm là: tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ y tế, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật và các quy chế chuyên môn, quy định về y đức của cán bộ, công chức, viên chức y tế. Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, xử lý nghiêm minh các cán bộ vi phạm kỷ luật nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt hình thức giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế tại nơi làm việc và tại cộng đồng.

Sáu là: đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y tế. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ y tế; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định trong công tác cán bộ, đồng thời coi trọng vai trò và quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức y tế.

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ cán bộ ngành y tế, nhất định sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. □

ĐỀ ĐẢNG TIẾP TỤC...

(Tiếp theo trang 23)

quản lý theo quy định ở các ngành và địa phương.

c - Xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng. Tất cả các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở đều nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập và lối sống, giữ mối liên hệ với quần chúng nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

d - Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương, trong công tác cán bộ và trong xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Chống dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan hoặc lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, bản vị. Xử lý nghiêm những người có khuyết điểm, nơi không có khả năng khắc phục khuyết điểm thì giải tán về tổ chức, lập tổ chức mới theo quy định Điều lệ Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; bảo đảm chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp, tập trung vào các nội dung: thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. □